





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Now and Beyond</p> <p>-รศ.ดร.สุเปัญญา จิตตพันธ์ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งม.ธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ให้ความเห็นว่า การแก้ไขกฎกระทรวง ทำให้วงการวิจัยกัญชาของประเทศไทยหยุดชะงักและถอยหลังกลับสู่ยุคมืดอีกครั้ง เสนอว่าระหว่างการแก้กฎกระทรวง ควรนำเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยมาประกอบการพิจารณา และหามาตรการ ระเบียบและกฎหมายมาช่วยในการกำกับดูแลให้รัดกุมขึ้น เพราะนอกจากไม่ทิ้งต้นทุนที่สนับสนุนงานวิจัยแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพได้หลากหลาย ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น รวมทั้งในอนาคตอาจได้ยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อีกด้วย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. ไขภาพจำลองที่จะเกิดขึ้นหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ...มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ม.ค.68 นั้น หนึ่งในนั้นคือ ร้านจำหน่ายกัญชาที่เคยได้รับใบอนุญาตจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงประชาชนที่ปลูกต้นกัญชาภายในบ้าน ยังต้องรอกฎหมายลำดับรองที่จะออกมากำหนดกฎเกณฑ์การจำหน่ายกัญชา แต่ไม่สามารถส่งจ่ายกัญชาให้บุคคลที่ไม่ได้มีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ได้ ส่วนกลุ่มปลูกกัญชาที่อาจได้รับการยกเว้นให้ปลูกต่อเหมือนเดิม อาจเป็นกลุ่มหมอมือพื้นบ้านหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่ปลูกและสั่งจ่ายกัญชาให้กับผู้ป่วยของตัวเองได้ ส่วนกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกไม่เกิน 10 ต้นอาจต้องถอนทิ้งหรือต้องรวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรหรือจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ได้ใบอนุญาต และหากอนุญาตให้ รพ.สต. เป็นหน่วยงานที่ปลูกต้นกัญชาได้เอง เพื่อส่งต่อให้หมอมือพื้นบ้านก็จะสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น</p> <p>หากกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้และมีกฎหมายลำดับรองแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำความเข้าใจ และชักชวนร้านจำหน่ายให้เข้าสู่ระบบ รวมทั้ง สร.จะต้องกำหนดปริมาณการครอบครองเพื่อเสพในกฎกระทรวงฯ ที่ต้องเข้ากระบวนการบำบัดและไม่มีผลผิดเช่นเดียวกับการกำหนดการครอบครองยาบ้า เป็นต้น สิ่งที่ต้องเร่งรัดจากนี้คือ การระดมกันสร้างความเข้าใจ จัดเตรียมชุดความรู้ให้ประชาชนตระหนักว่ากัญชาทางการแพทย์ มิใช่การวินิจฉัยโรคด้วยตัวเอง แต่ต้องเข้ารับรักษาที่แพทย์หรือสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับจาก กกก.ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) และอันดับมาตรการทางแพทย์ที่ดีขึ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ผลโหวตสำรวจคะแนนนิยมนักการเมือง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า , thebangkokinsight, linetoday, tvpoolonline)</p> <p>-แอปพลิเคชัน Line Today เผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในปัจจุบัน ประจำเดือน ก.ค. หัวข้อ 'คุณคิดว่าใครมีบทบาท ผลงานโดดเด่น หรือถูกใจคุณที่สุด' ดังนี้ อันดับที่ 1 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 8,742 คะแนน คิดเป็น 40.13% อันดับที่ 2 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษา หน.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) 7,425 คะแนน คิดเป็น 34.09% อันดับที่ 3 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หน.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 1,966 คะแนน หรือ 9.02% อันดับที่ 4 น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. 565 คะแนน คิดเป็น 2.59% อันดับที่ 5 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. 479 คะแนน คิดเป็น 2.2% อันดับที่ 6 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรพ.มว. 471 คะแนน คิดเป็น 2.16 % อันดับที่ 7 น.ส.จิราพร สินธุ์ไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ 204 คะแนน คิดเป็น 0.94% อันดับที่ 8 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ที่ปรึกษา หน.พรรค ปชป. 191 คะแนน คิดเป็น 0.88 % อันดับที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ 9 นายชวน หลีกภัย ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป.ได้ 190 คะแนน คิดเป็น 0.87 % อันดับที่ 10 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. 182 คะแนน คิดเป็น 0.84% ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายภาฯ และรรมว.มท.อยู่ที่อันดับ 12 ได้ 158 คะแนน คิดเป็น 0.73% ส่วนน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หน.พรรคเพื่อไทย อันดับที่ 13 ได้ 135 คะแนน คิดเป็น 0.62%</p>	
<p>ฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข้อห่วงใยเรื่องถอดฟ้าทะลายโจร จากแนวทางการรักษาหรือ คู่มือเวชปฏิบัติฯ โควิด 19 ฉบับล่าสุดวันที่ 5 มิ.ย.67 ว่า ไม่ต้องกังวล ตนสนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรมาตลอด ขณะเป็น รรมว.ก.ยุติธรรม ได้ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 19 ผู้ต้องขัง 5 พันกว่าคน ที่เรือนจำ จ.เชียงใหม่ และสิ่งที่กรมการแพทย์ปรับ เรื่องแนวทางเวชปฏิบัติฯ นั้น เป็นการปรับทางเอกสารเรื่องการใชยาเคมี ยาสมุนไพร แต่ไม่ได้ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรแต่อย่างใด แล้วยังมอบให้ สปสช.เติมเงินอีก 500 ล้านบาท ในการสนับสนุนสมุนไพร ยาไทย จากเดิมมีงบตรงนี้ 1,000 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท เพราะต้องการให้ลดการใช้ยาเคมีและต้องการใช้ยาไทย ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับด้วย ณ วันนี้ อย.ยอมรับ 17,300 ตำรับ แต่เข้า สปสช.ได้แค่ 27 ตำรับ กำลังผลักดันให้เข้าเพิ่มอีก</p>	
<p>น้ำท่วม จ.มหาสารคาม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง,ไทยรัฐ, linetoday, hfocus , newtv)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รรมว.สธ. เปิดเผยว่า เหตุน้ำท่วมพื้นที่จ.มหาสารคาม 6 อำเภอ 39 ตำบล 400 หมู่บ้าน มีประชาชน ได้รับผลกระทบ 40 หลังคาเรือน ซึ่งตนได้รับรายงานจาก นพ.พิทักษ์พงศ์ พายูหะ นพ.สสจ.มหาสารคามว่า ได้มีการเปิดศูนย์ ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้ว ได้กำชับให้ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงปกติ ไม่มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ ได้จัดหน่วย แพทย์ลงให้บริการประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยสธ.สนับสนุนชุดยาเวชภัณฑ์ 1,000 ชุด รวมถึงได้ ประเมินสุขภาพจิต ทั้งหมดอยู่ในภาวะปกติ</p>	
<p>สธ.ให้ยืมคาร์ซีทเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, sondhitalk, news1live,)</p> <p>-สธ. จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการรณรงค์และให้ยืมที่นั่งนิรภัยเด็กสำหรับเด็ก หรือ Car seat ให้กับรพ.นำร่อง 6 แห่ง ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.สมุทรปราการ รพ.น่าน รพ.บุรีรัมย์ รพ.วชิระภูเก็ต และรพ.สุโขทัย เพื่อเป็นต้นแบบใน การส่งเสริมการใช้ที่นั่งนิรภัยเด็ก และจะขยายผลไปสู่รพ.ในสังกัดทุกแห่งต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า การใช้ที่ นั่งนิรภัยสำหรับเด็กช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตของเด็กได้มากถึง 70% เด็กที่นั่งเบาะหนักรถยนต์และไม่ได้ใช้ที่นั่งนิรภัยมีความ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงสูงกว่าเด็กที่นั่งด้านหลังและใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กถึง 5 เท่า</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 รายสัปดาห์ วันที่ 14 - 20 ก.ค.67 มีผู้ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 1,067 ราย เฉลี่ย 152 รายต่อวัน ผู้เสียชีวิตรวม 3 ราย เป็นผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยสะสม 34,653 ราย ปอดอักเสบ 589 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 265 ราย</p>	
<p>ภาวะพร่องฮอร์โมนในเพศชาย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย คือ ภาวะที่ร่างกายขาด ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน มักพบได้ในเพศชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เกิดได้จาก 1.ตามธรรมชาติ 2.การบาดเจ็บที่ลูกอัณฑะ 3.โรค หรือเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง 4.โรคที่เกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนภายในร่างกาย 5.มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น ทำงานหนัก มีความเครียดสูง พักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นเวลานาน หากมีอาการเข้าข่าย แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจ วินิจฉัยสาเหตุ และเข้ารับการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ตรวจสอบข้อมูล โรคสุกัวิตหากขึ้นรอบตัวจะทำให้เสียชีวิต ว่า โรคสุกัวิต เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า ไวรัสวาริเซลลา (varicella virus) ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับโรคสุกัไส และอยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสริม โดยเมื่อผู้ป่วยโรคสุกัไสหายจากโรค เชื้อไวรัสจะเข้าไปซ่อนในปมประสาท เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ไวรัสจะแบ่งตัวออกมาตามแนวเส้นประสาท ทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังซึ่งถูกควบคุมโดยแนวเส้นประสาทนั้น ต่อมาจะมีผื่นแดงตามด้วยตุ่มน้ำเป็นกลุ่มเรียงตัวตามแนวเส้นประสาท กลายเป็นตุ่มหนอง และแตกเป็นแผล หรือเป็นสะเก็ด อย่างไรก็ตาม โรคสุกัวิตจะเกิดตามแนวยาวของเส้นประสาทเพียงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเท่านั้น แต่ถ้าเกิดในผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหรือภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำมาก ๆ อาจเกิดการลุกลามมากกว่าปกติ หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่ทเสียชีวิตได้ หากสงสัยว่าเป็นโรคสุกัวิตแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ปรึกษาตั้งช่วงแรกของโรคจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่า</p>	
<p>กรกฎาคม รมรงค์ด้านกัยมะเร็งรังไข่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรังไข่รายใหม่ปีละ 2,902 ราย พบได้บ่อยเป็นอันดับสามรองจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งมดลูก แต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ในระยะเริ่มแรก มักไม่มีอาการที่ชัดเจน อาการที่พบทั่วไป ได้แก่ อาการท้องอืด แน่นท้อง ทานอาหารได้น้อยลง ท้องโตกว่าปกติ แต่หากมะเร็งลุกลามอาจจะคลำได้ก้อนในช่องท้องหรืออุ้งเชิงกรานจากการตรวจทางหน้าท้องหรือการตรวจภายใน หรือตรวจพบน้ำในช่องท้อง เนื่องจากมักจะวินิจฉัยได้ในระยะที่ลุกลามแล้ว จึงทำให้ผลการรักษาไม่ดีและมีอัตราการรอดชีวิตโดยรวมต่ำ สาเหตุการเกิดมะเร็งรังไข่ยังไม่แน่ชัด แต่มีหลักฐานเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติของยีนส์ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ยังพบมากในสตรีที่มีประจำเดือนเร็ว หมดประจำเดือนช้า มีบุตรยาก มีภาวะอ้วน รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่ การป้องกันมะเร็งรังไข่ที่ดีที่สุด คือการรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ รับการตรวจสุขภาพและตรวจภายในประจำปีอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์</p>	
<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.9 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคมือเท้าปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 ว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 88 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (7 ม.ค.- 6 ก.ค.67) 1,802 ราย แต่ยังไม่มียุเสียชีวิต แนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน ผู้ป่วยสะสมสูงสุดที่จ.นครราชสีมา 141 ราย ย้ำโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก จะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อกันจากการสัมผัสของเล่นที่ ให้เร่งดำเนินการมาตรการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก โดยผู้ปกครองคัดกรองอาการของเด็กก่อนไปเรียน หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้ ร่วมกับมีแผลในปาก ซึ่งอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มีหรือเทาก็ได้ ควรพาไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย</p>	
<p>สปสช.เพิ่มงบบริการแพทย์แผนไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>-จากที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มงบจาก 20.37 บาท เป็น 31.90 บาทต่อคน ช่วยผู้ป่วยบัตรทองเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบเป็นข้อเท็จจริง โดยเป็นมติที่ประชุมบอร์ด สปสช. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568 ให้ปรับเพิ่มงบบริการการแพทย์แผนไทย จาก 20.37 บาทต่อประชากร เป็นจำนวน 31.90 บาทต่อประชากร หรือปรับเพิ่มจากเดิม 11.53 บาทต่อประชากร เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงวาระ 2 และ 3</p>	
<p>เพิ่มสิทธิบัตรทองผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)</p> <p>-สปสช.ได้แจ้งไปยัง อปท.ทั่วประเทศเพิ่มงบเหมาจ่ายดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็น 10,442 บาทต่อคนต่อปี จากเดิม 6,000 บาท พร้อมขยายดูแลเพิ่มเติมกลุ่มผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะปานกลาง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่ายไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้ อปท.ที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ และนำไปจ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ หะหะพาที</p> <p>- กล่าวว่า สสส. เปิดเผยข้อมูลจากการประเมินโครงการจดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 มีประชาชนเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ โดยมีถึง 10.2 ล้านคน จากจำนวนผู้ดื่มสุราเป็นประจำ 24.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เกือบ 8 แสนคน ในจำนวนนี้มีถึง 21.3 % จดดื่ม 90 วันเต็ม จดบางส่วนบางเวลา 9.1 % และไม่จด แต่ลดการดื่มลงประมาณ 10.5% ที่น่ายินดีคือ กลุ่มตัวอย่างถึง 66.3% ระบุว่าได้รับผลดีอย่างยิ่งจากการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยเฉพาะสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจดีขึ้น แทบกลายเป็นคนใหม่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1,506.97 บาทต่อคน รวมทั้งประเทศประหยัดเงินได้ถึง 4,200 ล้านบาท</p>	
<p>รวม.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมมิณิธัญญารักษ์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- นายทวี สอดส่อง รวม.ยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมิณิธัญญารักษ์ รพ.ธวัชบุรี (ร.ร.หนองบัวดอนโผ) ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจ.ร้อยเอ็ด บูรณาการกับทหาร ตำรวจ สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้ อ.ธวัชบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการปัญหาเสพยาเสพติด ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษา 184 คน มีการตรวจหาสารเสพติดทุกๆ 4 วัน จากนั้นจะมีกระบวนการคัดกรอง ส่งต่อให้แน่ใจว่าฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้สำเร็จ และมีการฝึกฝนอาชีพ การศึกษา เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามเดิม ไม่กลับไปสู่วงจรของยาเสพติดอีก</p>	
<p>ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต</p> <p>-เสนอบทความ โดยบัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล กล่าวว่า สองสัปดาห์ก่อน นิตยสาร ดี อีโคโนมิสต์ (The Economist) สื่อมวลชนระดับโลก ได้เผยแพร่บทความ An Asian Model ชมเชยความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย จึงแสดงความเห็นต่อยอดถึงความท้าทายที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในระยะต่อไป เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยนอกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำอยู่ในนโยบายประเด็นความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ทั้งในแง่พื้นที่และระดับรายได้ อาจแก้ไขโดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเช่น แก้ปัญหาการเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกล ด้วยเครื่องมือที่ตรวจและให้ยาทางไกล (Telemedicine) รวมถึงร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการการไหลเข้าของคนไข้จากต่างประเทศ เพื่อรักษาคุณภาพระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการสาธารณสุขใน รพ.ระดับบนของประเทศ แต่ต่อไปถ้าปริมาณมีมากขึ้นจะกระทบการรักษาพยาบาลในทุกระดับ</p>	
<p>แผนเพิ่มจำนวนอาจารย์พยาบาลปี 68</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hffocus</p> <p>-ผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สบข. เปิดเผยว่า วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด จำนวน 30 แห่ง มีแผนในการรับอาจารย์พยาบาลเพิ่ม โดยเปิดรับโอนย้ายพยาบาลในสถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ได้ โดยในปี 2567 มีแผนรับอาจารย์เพิ่ม จำนวน 138 ตำแหน่ง และปี 2568 มีแผนรับเพิ่มอีก 90 ตำแหน่ง สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล และข้อเสนอแนะของสภาการพยาบาลที่มีต่อกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>รามาว ปั้น 2 หลักสูตร "หมอโฮบริด"</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hffocus</p> <p>-ศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต ผอ.รพ.รามาวชิราวุธ เผยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาวชิราวุธ ผนึกความร่วมมือผลิตแพทย์ 2 หลักสูตร "หมอโฮบริด" เรียน 7 ปี ได้แก่ แพทย์ด้านการจัดการความคุ้มค่า และแพทย์ผู้สร้างนวัตกรรม หลักสูตรละ 20 คน ต่อปี เป็นกำลังหลักวงการแพทย์ในอนาคต</p>	
<p>WHO ตรวจพบเชื้อไวรัสโปลิโอประเภท 2</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ดำเนินการตรวจสอบแหล่งน้ำเสีย 6 แห่ง จากเมืองชานยูนิส ทางตอนใต้ และเมืองเคอร์ อัลบาสท์ ทางตอนกลางของฉนวนกาซา พบเชื้อไวรัสโปลิโอประเภท 2 (VDPV2) ส่งผลให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์จำนวนมาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว ที่อาจก่อให้เกิดอาการอัมพาต นอกจากนี้ ยังทำลายระบบสาธารณสุข รวมทั้งก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณภาพน้ำที่ไม่ดี และสุขอนามัยที่เปราะบาง.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝีดาษลิงในดีอาร์คองโก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- รัฐบาลดีอาร์คองโก ระบุว่าผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ผู้ป่วยต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น 11,166 ราย รวมถึงผู้เสียชีวิต 450 ราย หรือคิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 4% รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อต่อสู้ โดยเฉพาะการดูแลทางการแพทย์ การติดตามการติดต่อกับเขตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการเฝ้าระวังในชุมชน</p>	
<p>ไวรัสสมองอักเสบ "นิปาห์"</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)</p> <p>- ก.สธ.อินเดีย ประกาศสถานะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสมองอักเสบ "นิปาห์" (Nipah) หลังจากมีเด็กชายวัย 14 ปีเสียชีวิตหลังได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเพียง 1 วัน โดยเด็กชายรายนี้อาศัยอยู่ในเมืองปันดิกกัต ในรัฐเกรละ ส่วนผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยได้ถูกกักตัวและตรวจหาเชื้อแล้ว และมีผู้ป่วยอีก 60 รายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนี้อีก พร้อมขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ และงดเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ.</p>	